




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (hfocus, innnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้คนอาจเข้าใจว่า กทม.รักษาได้ทุกที่แล้ว ว่า วันนี้เชื่อมระบบเครือข่ายไว้แล้ว แต่เรื่องรักษายังไม่ครบถ้วน เครือข่ายในกทม.มีไม่มาก และยังไม่ถึงเวลาที่ประกาศเป็นทางการ ส่วนกรณี สปสช. เปิดเผยว่า พื้นที่ กทม.สามารถรักษาได้ทุกที่ในส่วนคลินิก 7 วิชาชีพ ยังใช้ได้ของเดิม คลินิกที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการบัตรทองยังใช้ไม่ได้ ต้องทำให้เครือข่ายพร้อมก่อน ส่วนที่มีปัญหาเรื่องใบส่งตัวของคลินิกบัตรทอง ได้มอบหมายให้ นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ติดตามช่วยเหลือ หากคลินิกต้องส่งตัวคนไข้แต่ไม่ทำให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ปัญหานี้จะลดน้อยลงไป</p>	
<p><b>แก้ปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, thebettter, hfocus)</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน เลขานุการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมระดมพลทางคีน กัญชาสู่ประชาชน เพื่อให้พ้นจากกฎหมายยาเสพติด ในวันที่ 8 ก.ค. ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้หารือกับเครือข่ายกัญชาทุกภาค ซึ่งล้วนตอบรับ เพราะต้องการเขียนประวัติศาสตร์กัญชาไทยร่วมกันของทุกคน โดยในระหว่างนี้ หลายจังหวัดรวมตัวกันยื่นหนังสือ สสจ. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. รับทราบทุกความเคลื่อนไหวเพื่อนำกัญชาคืนสู่ประชาชน ตอนนี้มีคนป่วยที่ใช้ยากัญชารักษานับแสนคน ที่กำลังทุกข์ทรมานจากโรคร้ายนานาชนิด ที่รพ.รักษาไม่หาย หรือไม่มีเงินไปรักษาใน รพ. เมื่อกัญชากลับสู่ยาเสพติด การใช้กัญชารักษาของผู้ป่วยเหล่านี้จะถูกจับทั้งหมด รัฐมนตรีสมศักดิ์และปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งอธิบดีทั้งหลาย จะต้องรับวิบากกรรมเหล่านั้นไป ในฐานะคนที่พรากยารักษาไปจากประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, innnews, newtv, Linetoday, sondhitalk, topnews, )</p> <p>-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ให้ความเห็นต่ออนาคตกัญชาไทยที่มีความพยายามจากบางฝ่ายให้กลับเป็นยาเสพติด ว่า กลุ่มที่ต้องการนำกลับไปเป็นยาเสพติด มักจะให้เหตุผลอ้างสามารถใช้ทางการแพทย์ได้ แต่ข้อเท็จจริงแพทย์ส่วนใหญ่ไม่จ่ายกัญชาให้กับผู้ป่วย ประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้กัญชานอกระบบทางการแพทย์ จึงทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้ประชาชนต้องถูกจับกุมไปอยู่ในเรือนจำ โดยอ้างถึงรายงานของศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด ในผลการศึกษาดูตามสถานการณ์การใช้และการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ระยะที่สอง ช่วงปี 2563-2564 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นช่วงที่กัญชายังเป็นยาเสพติดแต่ใช้ทางการแพทย์ได้ กลับพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับกัญชานอกระบบมากถึงร้อยละ 84 หลังใช้กัญชาผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นถึงดีขึ้นมากถึงร้อยละ 93 ซึ่งการที่แพทย์ไม่จ่ายยากัญชาทำให้ประชาชนที่ใช้กัญชาเป็นทางเลือกด้านการรักษาสุขภาพหมดโอกาส ปัญหาของการนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดแล้วให้สิทธิเฉพาะกับแพทย์ในการจ่ายยากี่เหมือนทำลายยากัญชาไปโดยปริยาย พร้อมเสนอทางออกทำได้เพียงประการเดียวคือ ต้องเร่งตรา พ.ร.บ. ในการใช้ประโยชน์และควบคุมกัญชา และกัญชงทั้งระบบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ 2 ปี กัญชากัญชง แพ้พาล้ว จับตา(ร่าง) กฎหมายใหม่ ส่ออนุญาตนำเข้า เมล็ด- สารสกัด THC ไม่เกิน 0.2% จากต่างประเทศหรือไม่ หลังไม่มีกฏระบุกำหนดส่วนที่ปลดล็อกจากยาเสพติดว่า เฉพาะที่ได้รับอนุญาตผลิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภายในประเทศ ความคืบหน้าการนำกฎหมายกัญชงกัญชาเป็นยาเสพติดขึ้นเป็นยาเสพติดนั้น ขณะนี้ สธ. ได้ยกร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ระบุชื่อ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ... เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 11-25 มิ.ย.2567 หลังจากนั้นคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจะนำความเห็นจาก ทุกคนไปปรับแก้</p> <p><b>บำบัดยาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, linetoday, hfocus, ch7, theagendathai, thaitodaynews, newtv., thecoverage )</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดเวทีสานพลังชุมชนลุ่มน้ำโขงกรุงเทพมหานคร และชี้แจงแนวนโยบาย และกระบวนการขับเคลื่อนงานสร้างรูปธรรมชุมชนลุ่มน้ำโขง CBT x ว่า ปี 2566 ประเทศไทยมีผู้ป่วยยาเสพติด 1.9 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดง มีอาการรุนแรง 2% หรือ 38,000 คน กลุ่มสีเหลือง 24% หรือ 450,000 คน และกลุ่มสีเขียว 74% หรือ 1.4 ล้านคน โดยชุมชนลุ่มน้ำโขงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยลด สนับสนุน และฟื้นฟูผู้ป่วยที่ต้องการเลิกยาเสพติดผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน เข้าถึงบริการสะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล ได้รับการดูแลที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตนได้แก้กฎหมายประมวลยาเสพติดเน้นการยึดอายุทรัพย์สิน ซึ่งแต่ละปียึดทรัพย์สินได้ไม่ถึง 20 ล้านบาท ทั้งที่แหล่งผลิตต้นทางมีมูลค่าถึง 7 หมื่นล้านบาท ส่วนข้อเสนอให้ผู้พ้นโทษจากคดียาเสพติดสามารถทำงานเป็นราชการได้นั้น ยังไม่สามารถรับรองได้เพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย แต่พร้อมสนับสนุน ส่วนกรณีเรื่องผู้เสพ 1 เม็ดต้องระงับผู้ขาย ว่า เป็นไปตามมติ ครม. ซึ่งจะได้ให้ผู้เสพไปบำบัด และผู้ขายรายเล็กที่ขายผลผลิตด้วย สำหรับเงินที่ยึดทรัพย์สินได้ ป.ป.ส.จะรวมเป็นกองทุนยาเสพติด กำลังทำกฎหมายให้นำมาบำบัดผู้ติดยาเสพติดได้ โดยได้มอบหมายนายวิชัย ร่วมกับกรมสุขภาพจิต เร่งดำเนินการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus )</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 999/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของกรมสุขภาพจิต มี ปลัดสธ. เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดบทบาท ภารกิจ โครงสร้างกรมฯ ทำร่างกฎหมาย ระเบียบ การดำเนินงานบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างครบวงจร</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>แนวทางดูแลผู้ป่วยงูพิษกัดและใช้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus, thansettakij)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เปิดการประชุมบุคลากรการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 4 เตรียมพร้อมแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูพิษกัดและโรคไข้เลือดออก เนื่องจากพบอุบัติการณ์สูงขึ้นในช่วงหน้าฝน โดยในปี 2566 พบประชาชนในเขตสุขภาพที่ 4 ถูกงูกัดสูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ ส่วนไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 1.3 เท่า</p>	
<p><b>พ.ร.บ. ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ผู้จัดการ, แนวหน้า)</p> <p>- ดร.นพ.ปองพล วรปานี รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย ร่วมกับ สสส. สถาบันส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ และเครือข่าย จัดการประชุม เด็กไทย กินอย่างไร สุขภาพดี รู้เท่าทันการตลาดอาหารหวานมันเค็ม เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก เกิดความตระหนักถึงสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. และผลกระทบจากการตลาดอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพเด็ก รับมือการตลาดยุค AI ซึ่งพบเด็กไทยอ้วนสูงสุดในรอบ 20 ปี มีน้ำหนักเกินมากถึง 2 เท่า หลังจากที่ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก (อาหารที่มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง) ฉบับแก้ไขหลังประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว</p>	
<p><b>ตำแหน่งนักสาธารณสุข</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- ดร.รัชกี สาริธา เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (แห่งประเทศไทย) เผย ขณะนี้ อปท. ทั้ง อบต. เทศบาล หรือ อบจ. สามารถดำเนินการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งและสายงานให้นักวิชาการสาธารณสุข ที่เป็นข้าราชการในสังกัด และมีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มาเป็นนักสาธารณสุขได้แล้ว ไม่ต้องรออนุญาตส่งการจากสำนักงานส่งเสริมการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปกครองท้องถิ่น เพราะมีแนวทางและระเบียบกำหนดไว้ชัดเจน รวมถึงมีบาง อบท. นำร่องแล้ว แต่ถ้าต้องการหนังสือสั่งการจาก สก. สภาการสาธารณสุขฯ และเครือข่าย กำลังเตรียมหารือ สก. เพื่อช่วยเหลืออยู่</p>	
<p><b>สถานการณ์โรคโควิดและไข้หวัดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, ฐานเศรษฐกิจ, btripnews, thaitodaynews, Thai PBS, Thailandplus, pptvhd36)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 รอบสัปดาห์ (16- 22 มิ.ย. 67) พบผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 1,823 ราย เฉลี่ยวันละ 260 ราย ลดลงร้อยละ 63.2 และเสียชีวิต 12 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไป แนะนำประชาชนป้องกันตนเองและระมัดระวังไม่นำเชื้อไปสู่กลุ่มเสี่ยง 608 รักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์</li> <li>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การระบาดของโควิด 19 ส่วนใหญ่พบในสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี แนะนำผู้ปกครองหากบุตรหลานมีอาการป่วยแม้เพียงเล็กน้อย ขอให้หยุดรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายดี และเด็กป่วยไม่ควรเข้าใกล้กลุ่มเสี่ยง 608 เพราะหากติดเชื้ออาจมีอาการหนักได้ ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ แยกตัวไม่ใกล้ชิดกับผู้อื่นและรีบพบแพทย์</li> <li>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงนี้ยังคงมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโควิดในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 มิ.ย.67 มีผู้ป่วย 29,354 ราย และเสียชีวิตสะสม 12 ราย ผู้ป่วยมากสุดในจ.นครราชสีมา ผู้ป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป ส่วนไข้หวัดใหญ่มีผู้ป่วย 16,626 ราย เสียชีวิต 5 ราย ผู้ป่วยมากสุดคือกลุ่มอายุ 5 -9 ปี ย้ำประชาชนดูแลสุขภาพตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ ที่สำคัญคือควรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน</li> <li>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพลส์ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย ว่า กรมควบคุมโรครายงานผู้ติดเชื้อสัปดาห์ล่าสุดพบจำนวนผู้ป่วยที่ต้องนอนรพ.ลดลง แต่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจถือว่าสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมา จากการวิเคราะห์คาดว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มีแนวโน้มต่ำลงไปอีกราว 6-8 สัปดาห์ถึงต้นเดือน ส.ค. แต่ไม่ควรประมาท ต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดไป และเน้นมาตรการป้องกันดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ศ.เกียรติคุณ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อก่อโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในประเทศไทยที่ผ่านมาโดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคพบส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 จำนวน 1,044 ราย (ร้อยละ 45.71) ชนิด B จำนวน 619 ราย (ร้อยละ 27.10) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 594 ราย (ร้อยละ 26.14) และชนิด A ไม่ระบุสายพันธุ์ จำนวน 24 ราย (ร้อยละ 1.05) การแพร่ระบาดเกิดจากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งอาจจะมีความสามารถในการทำลายอวัยวะภายในระบบทางเดินหายใจ กลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีน และควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ลดโอกาสในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ส่วนกรณีที่ใช้หวัดใหญ่จะขึ้นสมองได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัส และยืนยันว่าสามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก รวมถึงไวรัสบางชนิด ยังสามารถทำลายปอด ทางเดินอาหาร และอวัยวะภายในได้โดยเช่นกัน โดยแนะนำประชาชนทุกกลุ่มให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในที่ที่มีผู้คนแออัด และหมั่นล้างมืออยู่เสมอเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่</li> </ul>	
<p><b>แท็กซี่เสียชีวิตในรถ/วินโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaipbs, mcot, ch7, thailandplus, hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรมควบคุมโรค เผยหลังเกิดกรณีข่าวแท็กซี่เสียชีวิตในรถ หลังแวะจอดในปั้มน้ำมัน และมีอาเจียนเป็นเลือดในห้องน้ำปั้มน้ำมันก่อนจะเสียชีวิต กรมควบคุมโรคได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนอย่างเร่งด่วน แต่เบื้องต้นสืบค้นข้อมูลพบว่าผู้เสียชีวิตยังไม่พบประวัติการรักษาวินโรคในระบบของ รพ. ใด ๆ เบื้องต้นศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่งใน กทม. ให้ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ผู้เสียชีวิตได้เข้ารับการตรวจ ด้วยอาการไอ เจ็บคอบ น้ำหนักลด มา 1 เดือน แพทย์ได้ให้ยาตามอาการและนัดมาตรวจเพิ่มเติมในวันที่ 24 มิ.ย. แต่ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนวันนัด ทั้งนี้วินโรคสามารถรักษาให้หายได้ โดยการกินยาต่อเนื่อง 6-8 เดือน ด้าน WHO เผยปี 66 มีผู้ป่วยรายใหม่ 300 กว่าราย/วัน และ</li> </ul>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เสียชีวิตกว่า 40 ราย/วัน แนะนำให้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 6-8 ชั่วโมง/วัน ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตามมาตรฐาน	
<p><b>วันไอโอดีนแห่งชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, thaitodaynews, newtv, thailandplus, thaitabloid, thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า วันที่ 25 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ ซึ่งโรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติ พบในประชาชนที่กินอาหารที่ไม่มีหรือมีสารไอโอดีนน้อยเป็นประจำ หากทารกขาดสารไอโอดีนจะส่งผลให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ระดับสติปัญญาจะลดลง พิการ หรือปัญญาอ่อนได้ และอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ทารกเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ดังนั้นเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อย.จึงขอแนะนำผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์อาหารที่เสริมสารไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร เช่น เกลือบริโภค น้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง อ่านฉลากก่อนซื้อ ทั้งนี้ การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนขอให้ใช้เพียงเพิ่มรสชาติอาหารอย่าใส่ในปริมาณมากจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย</p>	
<p><b>ประชุมชี้แจงการเก็บแบบสำรวจข้อมูลสถานพยาบาลในเชิงเศรษฐกิจสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, hfocus, thecoverage, thaitodaynews, thailandplus, acnews)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดอบรมหลักสูตร MEDICAL HUB EXECUTIVE PROGRAM 2024 รุ่นที่ 1 จัดโดยกรม สบส. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงการเก็บแบบสำรวจข้อมูลสถานพยาบาลในเชิงเศรษฐกิจสุขภาพ รองรับนโยบาย Medical Hub ปี 2566 เป็นแนวทางการเก็บข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติแก่สถานพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพ 89 แห่ง ต่อยอดเป็นฐานข้อมูลกลางในการวางแผนกำหนดนโยบายเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ</p>	
<p><b>พฤติกรรมกรสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยผลพฤติกรรมกรสูบบุหรี่ไฟฟ้า/พอด ของเยาวชนไทย พบ สูบร้อยละ 18.60 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และพบความเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้สามารถเลิกบุหรี่มวนได้ร้อยละ 61.23 เข้าใจว่านิโคตินส่งผลดีต่อร่างกาย ร้อยละ 51.19 และนิโคตินส่งผลดีต่อร่างกาย นอกจากนี้เยาวชนยังมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้า/พอดอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน ร้อยละ 50.2 ฯลฯ</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลเรื่องเปิดแอร์เย็นเกินไป ส่งผลให้เด็กเป็นอัมพาตที่หน้าและปากบิดเบี้ยว เป็นข้อมูลเท็จ โรคอัมพาตใบหน้า (Bell palsy) มีสาเหตุมาจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 เกิดการอักเสบ ส่วนมากไม่ทราบสาเหตุ แต่ส่วนหนึ่งพบว่าติดเชื้อไวรัส เช่น ริมฝีปาก หรือไขหวัด เป็นต้น จะมีอาการปากเบี้ยว หลังตาไม่สนิท 1 ข้าง การรับรสของลิ้นอาจเปลี่ยนแปลง อาจมีหูข้างเดียวกันได้ยินเสียงดังผิดปกติได้ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือตั้งครรภ์</p>	
<p><b>งานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อประชาชน ประจำปี 2567</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- อภ.จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อประชาชน ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “เภสัชกรร่วมใจ ห่วงใยประชาชน” โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ 5 วัน 5 สัปดาห์ ให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 24 – 30 มิ.ย.67 ณ ร้านขายยา อภ. สาขาราชเทวี โดยถ่ายรูปกับป้ายสื่ออินทรรคการงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2567 ที่ร้านขายยา อภ. สาขาไหนก็ได้ และโพสต์ลง Facebook / Instagram หรือ Tiktok พร้อม hashtag #สัปดาห์เภสัชกรรม #สัปดาห์เภสัชกรรม2567xGPO #เรื่องยาวางใจเภสัชกร เพื่อรับของที่ระลึก ฟรี</p>	
<p><b>ชวนวัดกรรม “สุขเป็น” นำร่อง 6 จ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( hfocus )</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สสส.) ร่วมกับมูลนิธิแพथทูเฮลท์ จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สุขเป็น : จิตวิทยาเชิงบวกในชุมชนโดยกลไกชุมชน” ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางจิต เด็ก เยาวชน และครอบครัว “สุขเป็น” นำร่องชุมชน 12 พื้นที่ ใน 6 จังหวัด สร้างทัพแกนนำเกาะติดปัญหาสุขภาพจิต-ภาวะซึมเศร้า ลุยขยายผลโมเดลสร้างสุขภาพจิตเชิงบวก ลดความเครียด-เสี่ยงซึมเศร้า-ฆ่าตัวตาย จากการดำเนินงานกว่า 2 ปี มีประชาชนผู้รับประโยชน์กว่า 7,500 คน ในจำนวนนี้ 96% ระบุว่าเปลี่ยนแปลงตนเองด้านสุขภาพจิตในทางที่ดีขึ้น และได้นำแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และ 75% กลายเป็นแกนนำผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต “เพื่อนคู่คิด” สื่อสารเชิงบวกกับคนในชุมชน ทั้งนี้ เตรียมพัฒนาคู่มือแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงบวกในชุมชนโดยชุมชน เพื่อขยายผลสร้างชุมชนพลังบวกมากขึ้น</p>	
<p><b>แพทย์ชนบทนำร่อง 4 อำเภอสงขลา แจก HPV Self Test</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand )</p> <p>- มูลนิธิแพทย์ชนบท” จับมือ “เครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์” สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสปสข. รมณรงค์เตือนหญิงไทยตรวจมะเร็งปากมดลูก "รู้ไว รักษาได้ รอดชีวิต" นำร่องแจกฟรี ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองกว่า 1.2 หมื่นชุด สามารถลงทะเบียนรับสิทธิในแอปพลิเคชันเป่าดังและมารับได้ที่เซเว่น อีเลฟเว่นเฉพาะใน 4 อำเภอ จ.สงขลา ได้แก่ อ.สะเดา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวีและ อ.เทพา ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 หรือ จนกว่าชุดตรวจจะหมด</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- สสจ.ตาก กล่าวว่า จ.ตาก มีแนวโน้มพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น พบผู้ป่วยแล้ว 318 ราย โดย อ.อุ้มผาง ยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง เนื่องจากพบผู้ป่วยต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับเครือข่าย และ อสม. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ร่วมรณรงค์พื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายปลอดโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. และฉีดพ่นยากำจัดยุงในพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มข้น ป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p>	
<p><b>นักเรียนม.6 ตกอาคารดับ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, ch3plus, thaipbs, brighttv, thainews)</p> <p>- นายวิเชียร ทองคลี ผอ.รร.บุญวัฒนา เผยถึงกรณีร.ชาย อายุ 17 ปี ชั้น ม.6/11 ตกอาคารเรียน 9 ชั้น รร.บุญวัฒนา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของ รร. เห็นเด็กขึ้นไปบนอาคารจริง และเห็นภาพตกลงมาจากอาคาร คาดน่าจะตกลงมาจากชั้น 8 ซึ่งช่วงเวลา 18.30 น. เด็กยืนโทรศัพท์อยู่ชั้นล่างหน้าอาคาร และฝนตกแรงมาก ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุ ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับผู้ปกครองไม่ติดใจอะไร ซึ่งแม่เด็กเป็นจนท.สธ.ศูนย์สุขภาพตำบลจอหอ อ.เมืองนครราชสีมา ส่วนการเยียวยาทางรร.มีกองทุนดูแล และประกันชีวิตอุบัติเหตุให้กับนักเรียน</p>	
<p><b>ลองโควิดเสียชีวิตปริศนา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ภาพ นสพ.ข่าวสด กรณี หม่อมเป็นลองโควิด มา 2 ปี เดินไม่ได้ เสียชีวิตปริศนาคาห้องนอน พร้อมแสดงความเห็นว่า นอนหายใจเสียชีวิตอยู่บนที่นอน มีคราบเลือดไหลออกมาจากปาก ก็จากกินเหล้าแล้วเลือดออกในทางเดินอาหารนั่นแหละ ไม่ต้องไปโยงกะ long COVID พวก anti-vaxxer ก็มาแสดงความเห็นโทษวัคซีน</p>	
<p><b>นอนกรนเสียงความดันโลหิต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, xinhuthai, mcot, ejan)</p> <p>- มีผลวิจัยจาก ม.ฟลินเดอร์ส ออสเตรเลีย พบผู้ที่นอนกรนเป็นประจำตอนกลางคืน มีแนวโน้มที่จะมีระดับความดันโลหิตสูง และมีภาวะความดันโลหิตสูงแบบควบคุมไม่ได้</p> <p>- นพ.อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ รพ.เวชธานี แนะนำผู้ที่มีภาวะนอนกรนให้พบแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุ ภาวะแทรกซ้อน ได้รับการรักษาที่เหมาะสม และกลับไปมีคุณภาพการนอนที่ดี</p>	
<p><b>ยอดผู้เสียชีวิตพิธีฮัจญ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, prd., ch3plus, mcot)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ยอดผู้เสียชีวิตในช่วงพิธีฮัจญ์ระหว่าง 15-19 มิ.ย.67 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,301 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญที่ไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ ประกอบกับต้องเดินเท้าระยะไกลท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดที่อุณหภูมิเฉลี่ยเกิน 50 องศาฯ ด้านรพ.ศ.ช.อูดีอาระเบีย ระบุ ขณะนี้สถานพยาบาล รักษาผู้แสวงบุญเกือบ 5 แสนคน ในจำนวนนี้กว่า 140,000 คน ไม่มีใบอนุญาตร่วมพิธี</p>	
<p><b>ข่าวบังกลาเทศโดนงูพิษกัดเพิ่มขึ้น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-ศูนย์สุขภาพและโรงพยาบาลทุกแห่งในบังกลาเทศ ได้รับคำสั่งให้กักตุนยาต้านพิษ ภายหลังจากมีรายงานผู้ป่วยถูกงูกัดเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ด้าน รพ.สาธารณสุข เรียกร้องให้ประชาชนนำเหยื่อที่ถูกงูกัดส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด โดย รพ.ในแถบชนบทของบังกลาเทศรายงานว่า มีผู้ถูกงูกัดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงูแมวเซาอินเดีย ซึ่งเป็นงูพิษที่เคยถูกประกาศให้สูญพันธุ์ไปเมื่อปี 2545 ส่งผลให้เกิดประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา งูสายพันธุ์นี้กินสัตว์จำพวกหนูเป็นอาหาร มักอยู่ใกล้ถิ่นฐานของมนุษย์และพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยว</p>	